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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
5. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
6. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
7. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
8. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
10. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ไปราชการ) 
2. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ไปราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

1.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 8,000 บาท/ภาคการศึกษา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000 บาท/ภาคการศึกษา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,000 บาท/ภาคการศึกษา นั้น เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีค่าใชจ้่าย
ท่ีสูงขึ้น จากภาวะเงนิเฟ้อและการที่มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีค่าใช้จ่ายสาํหรับอัตราเงินเดือน งบดาํเนินการ และงบ
ลงทุน ท่ีจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐมีแนวโน้ม
ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 จึงมีมติให้
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ขึ้น ซ่ึง
คณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ดําเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย
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แล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามแนวทางที่เสนอ ดังนี้   

การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขีด
ความสามารถในการแขง่ขันเชงิวชิาการ และสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามวิสัยทัศนท่ี์สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด ภายใต้หลักการและวิธีการ ดังนี้ 

1. เพื่อให้ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีความสอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาสะท้อนถึงการรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิชาต่าง ๆ เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยท่ีมีระดับศักยภาพ ขนาด และอายุใกล้เคียงกัน 

3. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้มีช่วงอัตราที่ยืดหยุ่นตามกลุ่มคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ให้คณะที่สังกัดกลุ่มต่าง ๆ กําหนดค่าธรรมเนียมให้อยู่ใน Cluster A,  
Cluster B   หรือ  Cluster C  ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

อัตราใหม่ (บาท/ภาคการศึกษา) 
กลุ่ม สาขาวิชา 

อัตราปัจจุบัน 
(บาท/ภาคการศึกษา) Cluster A Cluster B Cluster C 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,000 10,000 12,000 15,000 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000 12,000 15,000 18,000 
3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,000 15,000 18,000 21,000 

 

4. ให้ประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

5. เพื่อเป็นหลักประกันด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคํานึงถึง
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงกําหนดเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยและคณะวิชาจะต้องพิจารณา
ดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
5.1 นักศึกษาจะได้รับการศึกษาและบริการด้านการศึกษาที่ดีขึ้นตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมท่ัวถึง มีทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนมีระบบที่
สนับสนุนคุณภาพชีวิต การขนส่งมวลชนและการจราจรที่ดีขึ้น เป็นต้น 

5.2  มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพให้คณะวิชาต่าง ๆ จัดทําแผนการลดการรับจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ลงตามลําดับ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรปกติได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น 

5.3 เพื่อเป็นหลักประกันว่าความยากจนจะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จึงให้
คณะวิชาตา่ง ๆ จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษา หรือหากมีกองทุนดังกล่าวอยู่
แล้ว ให้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้อันเกิดจากผลของการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมเข้าสมทบ
กองทุนเป็นประจําทุกปี สําหรับในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ให้มีการดําเนินการเช่นเดียวกัน 

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณะโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณาเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยเลือกจาก Cluster A, Cluster B หรือ 
Cluster C  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดําเนินการจัดทําเป็นประกาศ ให้ทันใช้
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ในปีการศึกษา 2556 ต่อไป  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ของคณะ ในหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
เพื่อการนี้ด้วย  
  

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร เสนอเห็นควรให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย เช่น รายจ่ายต่อ
หัวนักศึกษา ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสถาบันการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ประธานชี้แจงว่า อัตราค่าธรรมเนียมท่ีกําหนดขึ้นนี้ เป็นตัวเลขที่ได้ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มาก่อนแล้ว จึงเห็น
ว่าอาจใช้ข้อมูลจากส่วนนี้เพื่อการพิจารณาได้โดยตรง และการเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งนี้ เห็นควร
พิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาของคณะที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามลําดับ ขณะที่โอกาสในการปรับขึ้น
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีต่อไปจะเกิดขึ้นน้อยลงด้วย  

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เสนอเห็นควรให้มีการพิจารณาในเบื้องต้นจากหลักสูตรมาก่อน 
และเห็นว่าการหารายได้ของคณะนั้น อาจพิจารณาจากการสร้างงานบริการวชิาการ โดยอาจให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในงานดังกล่าวด้วย มากกว่ารายได้จากการขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และทางคณะควรกําหนดความชัดเจน
ของการดําเนินการตามข้อ 5.3 โดยการจัดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษา ท่ีจะเป็นหลักประกันมิให้ความ
ยากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เช่น การไม่จํากัดจํานวนนักศกึษาผู้ได้รับทุน หากมีผลการเรียน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ เป็นต้น  

กรรมการประจําคณะท่านอื่นๆ เสนอเห็นสมควรให้ปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา ตามเหตุผลท่ี
ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว โดยขอให้ทางคณะดําเนินการให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 5 ต่อไปด้วย 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนออัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท้ัง
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ใน Cluster C 
(18,000 บาท)  โดย นายธรรมวัฒน์ อินทจักร ของดออกเสียงลงมติครั้งนี้ 

 

1.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า นายอธิป อุทัยวัฒนานนท์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 433 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548  ได้ย่ืนความประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ซ่ึงทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายท่ีสามารถจะขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ โดยได้ผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ เวียนพิเศษ/2555 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2555 แล้ว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบ ก.พ.อ. 03   
2. รายงานผลการประเมินผลการสอน (ค่าน้ําหนักคะแนนที่ได้ 38 จากคะแนนเต็ม 50/ อยู่ในระดับ

ชํานาญพิเศษ) 
3. ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
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1)  อธิป อุทัยวัฒนานนท์ นิสรา อารุณี และรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช (2554), 
“แผนที่ท่องเที่ยวพุทธสถานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย”, 
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554, 
ฉบับท่ี 10  ยังไม่ระบุหน้า. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1)  Atip Utaiwattananont and Nisra Aruni (2009), “Suan Mokkh: The 

Architecture of Emptiness”, Design Principles and Practices: An 
International Journal, Volume 3, Issue 5, pp.145-154. Article: Print 
(Spiral Bound). Article: Electronic (PDF File; 2.420MB). 

2) Atip Utaiwattananont. (2011), The Impact of Capitalism on the 
Representation of Some Contemporary Architecture in Thailand”, 
Design Principles and Practices: An International Journal, Volume 5, 
Issue 6, pp.93-108. Article: Print (Spiral Bound). Article: Electronic (PDF 
File; 2.134MB). 

อนึ่ง ผลงานทางวิชาการตามข้อ 3.1 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ หากผู้ขอฯ ได้รับการพิจารณาให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยจะออกคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยถือเอาวันที่ท่ีกอง
การเจ้าหน้าท่ีได้รับวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกนั หรือใกล้เคียง
กัน  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการต่อไป 
ได้ และมีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   
 

 1.3  การปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เข้าใจว่า เดิมรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นเจ้าของวาระนี้ แต่

เนื่องจากมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ จึงไม่ได้เข้าประชุมเพื่อเสนอวาระในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ฝ่ายบริหารมีความจําเป็นเร่งด่วน ท่ีจะต้องขอปรับแผนงบประมาณ ในรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารออกแบบ
อุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมสําหรับรายการนี้ เป็นเงิน 300,000 บาท นั้น ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้  โดยมี
ความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 120,000 บาท  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณ โดยการนํา 50% ของเงินคงเหลือในแผนรายจ่ายลําดับท่ี 0115 (เผยแพร่
หลักสูตรและประชาสัมพันธ์) เป็นเงิน 65,100 บาท และรายจ่ายลําดับท่ี  0123 (MOU follow-up) เป็นเงิน 
51,665 บาท มาสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารออกแบบอุตสาหกรรมด้วย 
โดยได้ปรึกษาในเบื้องต้นกับรองคณบดีฝ่ายท่ีรับผิดชอบบริหารงบประมาณใน 2 รายการนี้แล้ว ไม่ขัดข้อง เนื่องจาก
ได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนของรายการไปมากแล้ว และยังมีเงินคงเหลือจํานวนหนึ่ง  

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร  แจ้งว่า การจะปรับแผนงบประมาณกลางปีนั้น คณะกรรมการประจําคณะ
ควรได้เห็นแผนการจัดสรรงบประมาณเดิมท้ังหมดก่อน ซ่ึงในเอกสารประกอบการประชุม ไม่ปรากฏแผนการจัดสรร
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งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2555 จึงไม่ทราบว่าได้มีการจัดสรร
งบประมาณไว้เพื่อการดังกล่าวแล้วหรือไม่   

ประธาน รับท่ีจะประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแจกแจงรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ให้คณะกรรมการประจําคณะทราบต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1.  ให้ยกวาระการขอปรับแผนงบประมาณ สาํหรับการปรับปรงุระบบไฟฟ้าอาคารออกแบบอุตสาหกรรม 

ไปพิจารณาในวาระที่ 1.4 
2.  การขอปรับแผนงบประมาณกลางปีในรายการอืน่ๆ ให้ยกไปพิจารณาในการประชมุครั้งต่อไป โดยให้

นําแผนยุทธศาสตร์คณะ ปงีบประมาณ 2555  มาประกอบการพจิารณาด้วย 
 

 1.4  แผนส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 – 2558 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555 – 2558  

ตามเอกสารประกอบการประชุม และสไลด์ซ่ึงนําเสนอในที่ประชุม และขอความเห็นชอบงบประมาณสําหรับรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี ้
1.   (ร่าง) แผนสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555-2558  

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555-2558 ตามที่รองคณบดีฝ่าย
บริหารเสนอ และมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร นํา (ร่าง) แผนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว และข้อคิดเห็นเบื้องต้นของ
คณะกรรมการประจําคณะตามที่แจ้งในที่ประชุม ให้ไปดําเนินการผ่านกระบวนการขอความคิดเห็นจากบุคลากรและ
นักศึกษา ก่อนที่จะประมวลผลนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป 

2.  งบประมาณสําหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2555   
2.1  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารออกแบบอุตสาหกรรม   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากท่ีเคยจัดสรรไว้แล้ว 300,000 
บาท เพิ่มเติมอีก 120,000 บาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณที่จัดสรรสําหรับรายการนี้ เป็นเงิน  420,000 บาท  โดย
งบประมาณที่จะนํามาสมทบเพิ่มเติม 120,000 บาท นั้น  ให้ได้มาจากการปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 
2555  ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอในวาระที่ 1.3  

2.2  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์และสื่อสารทั้งคณะ 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้เงินทุนสํารองคณะ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง

ระบบโทรศัพท์และสื่อสารทั้งคณะ โดยให้กระจายการติดต้ังโทรศัพท์ ในจุดท่ีสําคัญและมีความจาํเปน็ต้องใช้โทรศัพท์ใน
การติดต่อราชการเป็นประจํา  

2.3  ปรับปรุง Studio ชั้น 2 ให้ใช้บรรยายได้ 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้เงินทุนสํารองคณะ เป็นเงิน 600,000 บาท 

2.4  จัดระบบจราจร พื้นที่จอดรถรอบคณะ พร้อมป้าย   
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ทดลองใช้บุคลากร (คนสวน) เป็นผู้ดําเนินการกันพื้นที่จอดรถไว้

ให้กับบุคลากรคณะ แทนการติดต้ังระบบแขนกั้นจราจรอัตโนมัติเพิ่มเติม ไประยะหนึ่งก่อน หากดําเนินการแล้วไม่
ได้ผล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 2.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
   - ไม่มี- 
 

2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/ ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/ คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 (รายงานทุก 3 เดือน) ครั้งที่ 2 
ยกไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เจ้าของวาระ ไป

ราชการ 
 

2.3  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะ แจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 2 เรื่อง ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว  
มีมติดังนี้ 

1) เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)  
(ตามหนังสือเวียนขอมติท่ี ศธ 0514.19.1.2/2303 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) 

2)  เห็นชอบ การขออนุญาตสมัครสอบและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เบญจวรรณ์  ทัศนลีลพร 
(ตามหนังสือเวียนขอมติท่ี ศธ 0514.19.1.1/(กค) ว.6 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555)  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.4  การเวียนขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะ 
เลขานุการคณะ แจ้งว่า เนื่องจากพบว่าบางกลุ่มงานมีเรื่องเร่งด่วนเสนอขอมติจากคณะกรรมการ

ประจําคณะโดยวิธีเวียน ในช่วงที่ไม่มีการประชุม โดยมิได้เสนอเรื่องผ่านเลขานุการท่ีประชุม และภายหลังจากเวียน
ขอมติแล้ว ก็มิได้แจ้งผลให้เลขานุการที่ประชุมทราบ เพื่อจะสรุปแจ้งผลของมตจิากการเวียนดังกล่าวให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทราบ และเพื่อการรวบรวมบันทึกมติท่ีประชุมไว้ ยกตัวอย่างเช่น มติตามวาระที่ 2.3 ข้อ 
1) เป็นต้น  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีปฏิบัติให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ได้เคย
เวียนแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ทุกกลุ่มงานทราบแล้ว  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบด้วย 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องอื่น ๆ 
 

3.1  เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และอาจารย์ดีเด่น ปอมท. 
ประธานแจ้งว่า สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และอาจารย์ดีเด่น ปอมท. (ท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) รวม 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาละ 1 ท่าน  
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ท้ังนี้  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลประวัติ พร้อมผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ 
 

3.2  รูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการ ในการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ                 
เพ่ือการสรรหาคณบดี 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานคณะทํางานทบทวนภารกิจ

และจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี รายงานผลการประชุมของคณะทํางานฯ  ซ่ึงได้มีมติให้เสนอ
รูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการ ในการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการดําเนินการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของ
คณะเพื่อการสรรหาคณบดี ตามรูปแบบ แนวทาง และวิธีดําเนินการ ท่ีคณะทํางานฯ เสนอ  

 

 3.3 ความคิดเห็นต่อกรณีกรรมการประจําคณะลาออกจากตําแหน่ง 
นายธรรมวัฒน์  อินทจักร สอบถามความคิดเห็นที่ประชุม ต่อกรณีท่ีกรรมการประจําคณะ ประเภท

แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําท่ัวไป ลาออกจากตําแหน่งหลายรายในวาระผู้บริหารชุดปัจจุบัน ตามเหตุผลการลาออก
ในเอกสารที่แจกในที่ประชุม ว่าท่ีประชุมมีความคิดเห็นเช่นไร และควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร  

กรรมการบางท่านให้ความเห็นว่า เรื่องการลาออกจากตําแหน่งนั้น เป็นสิทธิส่วนบคุคลท่ีจะดําเนนิการได้ 
หากไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้ว  แต่หากประสงค์จะแก้ไขปัญหา  ก็อาจนําปญัหามาพิจารณาร่วมกันว่าจะปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร โดยควรดําเนินการเป็นการภายในคณะ มากกว่าการเผยแพร่สื่อสารออกไปยังภายนอก 

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการประจําคณะ ประเภท
แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําท่ัวไป ต่อที่ประชุม โดยจะทําหนังสือขออนุมัติลาออกอย่างเป็นทางการต่อคณะ ระบุ
เหตุผลของการลาออก และจะเวียนให้บุคลากรคณะทุกคนทราบต่อไป นอกจากนี้ จะขอให้คณะทํางานทบทวน
ภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี รับเรื่องนี้ไปพิจารณาในองคป์ระกอบการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจําคณะตอ่ไปด้วย 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 3.4  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงจัดโดย

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับปรุงระบบการจัดทําและยกระดับคุณภาพของ
วารสารด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยท้ังหมด เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
และหากจะมุ่งสู่จุดเป้าหมายดังกล่าว ต้องเน้นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus เพื่อเพิ่มน้ําหนักค่าคะแนนสําหรับการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ซ่ึงเป้าหมายที่
สําคัญคือมหาวิทยาลัยจะเพิ่มการตีพิมพ์งานวิจัย 500 ผลงานวิจัยต่อปี  และผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มมาก
ขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน วางแผน และผลักดันวารสารให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus โดยผ่านคณะทํางานต่อไป 
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ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะต่าง ๆ ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป้าหมาย
ดังกล่าวโดยเสนอข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีผลงานวิจัยนําลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และอยู่
ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2555 – 2557  ซ่ึงทางคณะได้เสนอข้อตกลงไปแล้ว ดังนี้ 

-   ปี 2555 จํานวน  1  ผลงาน 
-   ปี 2556 จํานวน  5  ผลงาน 
-   ปี 2557 จํานวน 10  ผลงาน 

 

และเนื่องจากข้อตกลงท่ีนําเสนอครั้งนี้ นับเป็นตัวเลขที่ตํ่าสุดเมื่อเทียบกับคณะต่าง ๆ  ดังนั้น จึงจะขอความร่วมมือ 
ให้คณาจารย์มาร่วมทํางานวิจัย เพื่อให้มีผลงานนําลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้นต่อไป 

นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  เสนอว่า  ควรแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบด้วยว่ามีวารสาร
ใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับท่ีจะประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย ซ่ึงไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้ เพื่อ
ดําเนินการตามที่นายชลวุฒิฯ เสนอต่อไป 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น.  
 

                
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา นนทคุปต์ 
นางกาญจนา  จนัทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


